



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH TIẾNG Ở MỸ MANG TÊN NGƯỜI





Ở MỸ CÓ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC XẾP ĐẦU BẢNG ĐỀU LẤY TÊN NGƯỜI ĐỂ ĐẶT TÊN TRƯỜNG. ĐÓ LÀ TRƯỜNG ĐH HARVARD, TRƯỜNG ĐH STAFOLD VÀ TRƯỜNG ĐH YALE. BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÀY ĐÃ ĐÀO TẠO ĐƯỢC RẤT NHIỀU NHÂN TÀI LÙNG DANH THẾ GIỚI.



Trường ĐH Harvard

Từ năm 1973 đến nay, Tạp chí Mỹ Survey đã 5 lần đề cử Trường ĐH Harvard là trường đại học tốt nhất trong 10 trường đại học nổi tiếng thế giới. Trường đại học này được thành lập vào năm 1636 tại bang Massachusetts. Lúc đầu được gọi là "Học viện Cambridge". Nguyên nhân do kiều dân Anh sinh sống tại Mỹ mô phỏng trường đại học Cambridge ở quê nhà mà đặt tên. Năm 1638, để kỷ niệm ông John Harvard, người quyên góp số tiền lớn nhất vào việc xây trường, nên đổi thành trường Harvard, đến năm 1789 thì đổi thành Trường ĐH Harvard. Trường ĐH Harvard là trường đại học tổng hợp dân lập có các khoa như: thần học, căn học, vật lý, pháp luật, giáo dục, quản trị doanh nghiệp, quản lý công, quản lý công trình, y học... Ngân quỹ của trường này có được nhờ vào sự quyên góp của các nhà hào

tâm. Trường ĐH Harvard có quan hệ mật thiết với văn hóa, khoa học và chính trị của nước Mỹ. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã tốt nghiệp ở đây. Từ năm 1914 đến 1990 có 30 người đoạt giải Nobel là sinh viên tốt nghiệp của trường. Đến nay đã có 6 vị tổng thống Mỹ đã tốt nghiệp trường này.

Trường ĐH Stanford

Từ năm 1984, 4 năm liên trường này được tờ Tân văn nước Mỹ và tin tức thế giới bình chọn là trường đại học tốt nhất toàn nước Mỹ. Trường tọa lạc ở cách San Fransico về phía nam 60 km, do ông vua đường sắt của Mỹ là L. Stanford quyên góp tiền xây dựng nên. Nguyên do là con trai độc nhất của ông ta 16 tuổi, chưa được bước chân vào ngưỡng cửa của trường đại học đã chết yểu. Ngày khởi công xây dựng là ngày 14/5/1887, tức là ngày sinh nhật của con trai ông Stanford tròn 19 tuổi.

Từ năm 1954 đến nay đã có 13 người đoạt giải Nobel là sinh viên tốt nghiệp trường này.

Trường ĐH Yale

Trường đại học này thuộc bang Connecticut, xây dựng vào năm 1717. Để ghi nhớ đóng góp của thương gia người Anh Y. Yale đã tài trợ tiền xây dựng trường nên được đặt tên là "Học viện Yale", năm 1887 nâng cấp thành Trường ĐH Yale. Nhiều năm trường này được bình chọn là một trong những trường đại học tốt nhất nước Mỹ. Trường ĐH Yale từng cử hơn 100 vận động viên tham dự thể vận hội, gặt hái được 50 huy chương vàng. Những danh nhân tốt nghiệp trường này có 3 vị tổng thống Mỹ, 10 học giả đoạt giải Nobel.

Lê Huy Tiêu
(Theo Nhân Vật)